

(สำเนา)

ประกาศกรมบังคับคดี

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศกรมบังคับคดี ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งดำเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

กรมบังคับคดี จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ๑

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะข้างต้นนี้ กรมบังคับคดีได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามที่กำหนดไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบและได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐาน ซึ่งได้แก่ เอกสารการสมัครสอบ หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคารอัสตีพรราช กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๑๙ ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า เป็นผู้สมัครสอบ กรมบังคับคดี จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในครั้งนี้ได้

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กรมบังคับคดีกำหนดประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่...

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ	ตำแหน่ง
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	- นิติกร
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - สอบปฏิบัติ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ นาฬิกา - สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	- เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	- นักวิชาการเงินและบัญชี - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน - เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน - นักจัดการงานทั่วไป - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - เจ้าหน้าที่ธุรการ - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี - พนักงานเดินหมาย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ๒

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข ๓

ง. หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมายื่นในวันที่เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

จะต้องยื่นซองเอกสารการสมัครสอบในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ห้องสอบ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ซองขนาด A๔ ระบุรายละเอียดหน้าซอง

- ๑.๑ ชื่อ นามสกุล (ตัวบรรจง)
- ๑.๒ เลขประจำตัวสอบ
- ๑.๓ เลขประจำตัวประชาชน

๒. เอกสารที่ต้องยื่น โดยใส่ซองขนาด A๔ (ตามข้อ ๑) มีดังนี้

๒.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือ สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน...

๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครให้ใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย โดยให้นำเข้าห้องสอบและวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเอง

กรณีผู้สมัครสอบยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ ๒ ไม่ครบถ้วน ผู้สมัครสอบจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมายื่นเพิ่มเติมหรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๘/๑ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ถ้าไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร

จ. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กรมบังคับคดีจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทาง <https://led.thaijobjob.com> หรือ <http://www.led.go.th> หัวข้อ “บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ”

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ ระหว่างการสอบ ผู้นั้นจะไม่สามารถได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หรือให้ยุติการประเมิน และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งการตรวจให้คะแนนบุคคลนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ทศนีย์ เปาอินทร์

(นางทศนีย์ เปาอินทร์)

อธิบดีกรมบังคับคดี

สำเนาถูกต้อง



(นางวรรณวิมล วงศ์อริยพร)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พัชรี คัด

ทาน